

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายพะเยาว์ รอดทัพ	รองประธานสภาฯ	พะเยาว์ รอดทัพ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขานุการสภาฯ	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต ๑	วัชระ วิชัย	
๕	นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	สท.เขต ๒	ภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ	
๖	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต ๑	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
๗	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต ๒	พิพัฒน์ มีเมือง	
๘	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต ๒	อภิชาติ ทองสม	
๙	นายธีระพล อังคณานนท์	สท.เขต ๑	ธีระพล อังคณานนท์	
๑๐	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต ๒	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	
๑๑	นายมนัส ใจเหมาะ	สท.เขต ๒	มนัส ใจเหมาะ	
๑๒	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต ๑	สุจินดา จริยะวัฒนา	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุภา สมทรง	สท.เขต ๑	สุภา สมทรง	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขาธิการนายก	รักเกียรติ ทองจันทร์	
๕	นายสามารถ ภัคศิริรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคศิริรัตน์	
๖	นางจันทิรา พูนนวล	ผู้อำนวยการกองคลัง	จันทิรา พูนนวล	
๗	นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฯ	จักรกฤษณ์ อังคณานนท์	

นายรัชชัย ไชยเทพ
เลขาธิการสภาฯ

ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรียนเชิญประธานสภาจตุรบุรุษเพื่อเชิญมาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอำเภอ
ขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยอำเภอขอนแก่นพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลตำบล
อ่าวขอนแก่น มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่น
เพื่อ พิจารณาสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดและเรื่องอื่นๆ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
ประกอบกับข้อ ๓๖(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๗๐/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจให้
นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ นายอำเภอ
ขอนแก่นจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี ๒๕๕๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ นางภาพิไล ศรีพงศ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน
นายอำเภอขอนแก่น

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม และก่อนเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมก็ต้องขอทักทายผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมาชิกท่านใดจะแก้ไข
ส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา ๑๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ

๕.๑) สภาสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด

เนื่องจากมีหนังสือด่วนจากอำเภอขอนแก่นเรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ด้วยระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาชน, ผู้แทนภาคประชาสังคม, ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเป็นกรรมการ โดย ก.ธ.จ. จะมีวาระตำแหน่ง ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ปลดสำนักนายกฯ ลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด ซึ่ง ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และต้องสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ฉะนั้น วันนี้ขอให้เพื่อนสมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกทั้ง ๑๒ ท่าน โดยเสนอเพียงคนเดียว หากมีการเสนอมากกว่า ๑ คน จะต้องทำการคัดเลือก ซึ่งจะรายงานให้อำเภอได้ทราบ ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่นจะต้องเข้าร่วมการสรรหากับท้องถิ่นอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอต่อไป จึงขอทำความเข้าใจกับสมาชิกว่าตัวแทนของเรา อาจไม่ได้เป็นตัวแทนของอำเภอก็เป็นไปได้

นายภัทรกิจ สีสาวรรณศิริ

สท.เขต ๒

เนื่องจากการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ต้องมีการสรรหาจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน, สภาท้องถิ่น, ผู้แทนภาคประชาคมสังคม ซึ่งหน้าที่ๆ จะได้รับคือสอดส่องดูแลและเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ แผ่นดิน ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บุคคลนั้นต้องมีความสามารถและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับของแต่ละภาคส่วน ซึ่งผมเล็งเห็นว่านายพิพัฒน์ มีเมือง สท.เขต ๒ มีคุณสมบัติดังกล่าว ผมจึงขอเสนอ นายพิพัฒน์ มีเมือง เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลอ่าวขอนแก่นครับ

ประธานสภา

ขอขอบคุณ สท. ภัทรกิจ สีสาวรรณศิริ ที่ได้เสนอชื่อนายพิพัฒน์ มีเมือง หากสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นอีก เชิญได้เลยครับ ถ้าไม่มีผมขอผู้รับรองท่านพิพัฒน์ มีเมืองด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภา ๑๑ คน

นายกัมพล มีชัย

รองนายกเทศมนตรีฯ

ในฐานะฝ่ายบริหารก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเป็นอย่างดี แต่ผมอยากทำความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม ในเรื่องของจำนวน ก.ธ.จ. แต่ละจังหวัดจะมีเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน ดังในข้อ ๖ จำนวนกรรมการใน ก.ธ.จ. (๔) ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตรง ได้กำหนดไว้ว่า จังหวัดที่มี ๒๑ อำเภอขึ้นไป ให้มีกรรมการจำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วย

- ประธานและผู้แทนภาคประชาสังคม ๑๑ คน

- ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔ คน

- ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ๕ คน

เป็นกรรมการรวมแล้วก็เท่ากับ ๒๐ คน จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีทั้งหมด ๒๓ อำเภอ ก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วย ซึ่งหน้าที่ๆ ที่ ก.ธ.จ. จะได้รับก็มีกำหนดไว้

ดังต่อไปนี้

๑. สอดส่องภารกิจหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๒. แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่มีปัญหาการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีการทุจริต
 ๓. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
 ๔. ติดตามการปฏิบัติตามมติของก.ธ.จ.
 ๕. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ จำนวนไม่เกินสามคน
 ๖. เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร
- จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ขอขอบคุณมาก

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มีจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภา

๕.๒) สภาพิจารณาเรื่องการขอกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ต่อจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมู่ ๒

นายสามารถ ภัทธีรัตน์
นิติกร

ตามที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้มีประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ คือ โครงการขยายเขตประปา (ต่อจากงบประมาณปี ๒๕๕๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม โดยทำการเดินท่อ HDPE ๘๐ PN ๖.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. ระยะทางยาว ๑,๒๕๐ เมตร ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบเทศบาลตำบลอ่าวขนอม กำหนด ราคาากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๓,๐๐๐บาท ซึ่งตามเอกสารประกอบสอบราคาจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ข้อ ๒.๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา (ต่อจากงบประมาณปี ๒๕๕๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๑,๕๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองสอบราคาตามโครงการขยายเขตประปา (ต่อจากงบประมาณปี ๒๕๕๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม โดยมีผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย และแนบหนังสือรับรองผลงาน ดังนี้ คือ

๑. ร้านทำน่อยการไฟฟ้า เสนอราคา ๖๐๑,๐๐๐ บาท พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงาน ได้รับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประเภทประปาบาดาลขนาดใหญ่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม ในวงเงิน ๑,๙๘๗,๐๐๐ บาท

๒. หจก.อิสระ อิศรา ๒๐๐๔ เสนอราคา ๖๐๑,๕๐๐ บาท พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงาน ได้รับจ้างทำงานขยายเขตประปา โดยทำการเดินท่อ PE ๘๐ PN ๖.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอขนอม ในวงเงิน ๕๒๗,๐๐๐บาท

ในการนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินการโครงการ ได้ตรวจสอบและพิจารณาเห็นว่า หนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาร้าน ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง หรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้การสอบราคาเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเทศบาลตำบลอ่าวขนอม จึงได้ทำหนังสือหรือจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่ นศ ๕๕๕๐๑/๘๓๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอรื้อหนังสือรับรองผลงานในการประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อหารือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการเป็นไปตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ และไม่ให้เกิดการล่าช้าไปเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ข้อ๕๙) จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกักเงินต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก จึงเรียนเสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติ

นายกำพล มีชัย
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรื่องนี้นายกได้มอบหมายให้นิติกรชี้แจงให้สภาได้รับทราบ ที่สำคัญนายกได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ดูรายละเอียด และเจ้าหน้าที่ได้อธิบายไปแล้ว ซึ่งทุกคนมองถึงการให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณในปลายเดือนกันยายนี้อันแล้ว ซึ่งจะเห็นว่าโครงการต่างๆ ในเรื่องของที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะเริ่มออกกันไปเรื่อยๆ และที่สำคัญ โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ต่อจากงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของหมู่ที่ ๒ ซึ่งได้เปิดซองไปแล้ว ดังรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง แต่เนื่องจากโครงการนี้ทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอมไม่ได้ดำเนินการหน่วยงานเดียว มีประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งโดนติดังจากประปาว่าในเรื่องของการเสนอ ในการเปิดซองสอบราคาจ้างไม่สามารถที่จะเอามาเป็นประเด็นในผลงานของคนที่เสนอราคาได้ ทางคณะกรรมการ, ฝ่ายบริหารและนิติกรจึงได้ปรึกษากันและตัดสินใจทำหนังสือส่งไปถึงจังหวัด ลงวันที่ตามเอกสารที่ได้แจ้งไปแล้ว เพื่อไม่ให้โครงการนี้ตกไป และได้ติดตามมาตลอดแต่ตอนนี้เหลือเวลาอีก ๓ วัน หนังสือก็ยังไม่มา ทางเทศบาลจึงกลัวว่าหมู่ที่ ๒ จะเสียโอกาสเลยต้องดำเนินการตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้แล้ว ในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน, การเบิกจ่ายเงิน, การฝากเงิน

การตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ วรรค ๒ กรณีไม่ก่อกำหนดผู้กักพัน สภาจะต้องเป็นผู้อนุมัติ ฉะนั้น จึงต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุกท่าน เพราะหากไม่ดำเนินการเช่นนี้ หมู่ที่ ๒ ก็จะไม่เสียโอกาสเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคณะกรรมการเปิดของ

ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	อนุมัติเต็มสภา ๑๑ คน
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
นายกำพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีฯ	มีข่าวดีที่จะแจ้งให้สภาได้ทราบ คือ จากที่ท่านนายกได้เป็นประธานคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน ทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้ส่ง รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านเปร็ด หมู่ ๗ ต.ขนอม ซึ่งได้รับการประเมินผ่านเรียบร้อยแล้ว และวันนี้หากไม่ติดประชุมสภา นายจะต้องไปรับเกียรติบัตรและโล่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ทุ่งท่าลาด ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอและผอ. รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านเปร็ด ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติของเทศบาลตำบลอ่าวขนอมเป็นอย่างยิ่ง และอีกเรื่องที่ผมได้เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล ซึ่งได้ส่งหนังสือไปยังสมาชิกสภา เพื่อจะได้แจกจ่ายให้ประชาชนและให้ประชาชนได้ร่วมประเมิน ซึ่งมี ๒ ส่วนด้วยกันคือ โครงการและองค์กร ซึ่งทุกท่านคงได้ดูเอกสารแล้ว เพราะฉะนั้น ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนและเมื่อเสร็จการประเมินแล้วก็ให้นำมาส่งที่เทศบาลด้วย เพราะทางเราได้รับการติติงจากการไปประชุมมาว่าทุกโครงการจะต้องมีการประเมินโครงการทั้งก่อนและหลังการดำเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีฯ	เรื่องที่ทางผู้บริหารได้ขอย้ายขาดเงินสะสมเพื่อซื้อรถบรรทุกขยะ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ทางสมาชิกก็ได้เห็นแล้วว่าเรื่องขยะเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้ทำโครงการของงบประมาณจากกองทุนส่วนหนึ่ง เพราะทางเราขาดงบประมาณอยู่มาก อยากให้สมาชิกช่วยกันสนับสนุนด้วย จะปล่อยให้เป็นที่ของฝ่ายบริหารผู้เดียวไม่ได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้เต็มที่ แต่ต้องเข้าใจว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เหน็ดเหนื่อยกันอย่างมาก เพราะผมเองก็เร่งรัดเต็มที่ ซึ่งเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ขอย้ายขาดเงินสะสม เพื่อซื้อรถบรรทุกขยะแบบตู้คอนเทนเนอร์ ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่อนุมัติ แต่เนื่องจากเมื่อเราได้ดูแบบรถแล้ว พบว่ารถคันดังกล่าวมีขนาดเล็กเกินไป ซึ่งไม่เหมาะกับพื้นที่การใช้งาน อีกทั้งราคาจากแต่ละที่ก็แตกต่างกันด้วยและเนื่องจากพื้นที่ของเรามีขนาดใหญ่ รถที่เหมาะสมกับความต้องการจึงอยู่ที่ประมาณ ๒๐๐-๒๑๐ แรงม้า แต่ตัวเงินของเรายังไม่เพียงพอ ในโอกาสต่อไป

จึงใคร่ขอเรียนต่อท่านสมาชิกว่า ทางเทศบาลจำเป็นต้องขอการอนุมัติจากท่านอีกครั้งแต่ขอเวลาศึกษาเรื่องรายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบก่อน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

นายอภิชาติ ใจสบาย
รองนายกฯ

ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขอนอมร่วมกับเทศบาลตำบลขอนอมและอ่าวขอนอมขอเชิญร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ศาลาว่าการอำเภอขอนอม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ซึ่งจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน จึงขอฝากเพื่อนสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชนด้วย และจากที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมเข้าไปดูในเรื่องของการทำความสะอาดถนนจากสี่แยกถึงหัวทะเล ตอนนั้นก็ได้นำเงินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งเนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนายกจึงมีนโยบายให้ตัดกิ่งไม้ตามถนนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้คนที่สัญจรไปมา ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่เช่นกันและเรื่องหมู่ที่ ๑๓ ที่โดนอุทกภัย ทำให้อ่างน้ำพังเสียหาย ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำได้ ทางนายกจึงได้หางบประมาณมาช่วยเหลือ ซึ่งในส่วนนี้จะให้นายกได้ชี้แจงต่อไป

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีฯ

เนื่องจากหมู่ที่ ๑๓ มีฝายเพื่อกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ ปรากฏว่าท่อประปาขนาดใหญ่ได้ชำรุดเสียหายกระจายไปเต็มพื้นที่ ซึ่งก็เกิดจากอุทกภัย ผมจึงไปขอความอนุเคราะห์จากไฟฟ้า โดยไปพบคุณชาญกิจด้วยตนเอง ซึ่งท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ท่านจึงอนุเคราะห์มา ๑๖๐,๐๐๐ บาท ผมจึงได้ไปดำเนินการตามงบประมาณที่ได้มา ซึ่งตอนนั้นก็ดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นแล้ว

นายพิพัฒน์ มีเมือง
สท.เขต ๒

ก่อนอื่น ขอขอบคุณเพื่อสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมได้เป็นตัวแทนเทศบาลในการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ส่วนอีกเรื่องคือหลังจากที่ผมได้ไปศึกษาดูงานก็ได้รับประโยชน์อย่างมาก ทำให้อ่างได้เตาเผา ๑ เตา เพราะขยะของเราไม่ถึง ๑๐ ตันต่อวัน และเพื่อให้เทศบาลจากที่อื่นได้มาดูงานของเราบ้าง

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ
สท.เขต ๒

เรื่องที่ท่านนายกได้หางบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาประปาของหมู่ที่ ๑๓ นั้น มีเสียงตอบรับจากชาวบ้านว่า เมื่อก่อนเคยใช้น้ำอย่างเพียงพอ แต่เมื่อเกิดอุทกภัยก็ไม่สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ แต่ผู้นำหมู่บ้านก็เล็งเห็นความสำคัญ และได้ให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านจึงฝากขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย และหากมีเรื่องที่จะให้ชาวบ้านช่วยเหลือก็สามารถบอกได้เลย ส่วนในเรื่องขยะซึ่งมีความรู้ในด้านนี้อยู่บ้างก็พร้อมช่วย ซึ่งหากเทศบาลต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ ผมก็เต็มใจที่จะช่วยประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเต็มที่

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์
นิติกร

อยากฝากประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขอนอมตามที่เทศบาลตำบลอ่าวขอนอมได้ยกฐานะ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตามข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทย เมื่อได้เป็นเทศบาลแล้วต้องมีการ

ปกครองในรูปแบบของชุมชน ขณะนี้ผมได้จัดทำร่างระเบียบของเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชน การจัดเก็บ ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นแล้ว และได้ร่างแผนโครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการชี้แจงของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๗ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

นายกัมพล มีชัย

รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งชุมชน คือ ขั้นตอนแรกต้องลงสู่พื้นที่แต่ละ หมู่บ้าน เพื่อที่จะจัดตั้งชุมชน ซึ่งอยู่ในนโยบายของผู้บริหาร โดยที่ขั้นตอน และรายละเอียดต่างๆ ได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อนสมาชิกสามารถมาดูแล และศึกษาได้ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และอธิบายแก่ชาวบ้านได้ โดยจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้รับหนังสือ จากอบต.ควนทอง เรื่องการจัดซื้อที่ดินสำหรับตั้งขยะในเขต ต.ขนอม เพื่อที่จะได้บริหารร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทางเทศบาลตำบล อ่าวขนอมจึงได้แจ้งไปยังอบต.ควนทอง ว่าให้ดำเนินการโดยที่ตรงไม่กระทบ ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ซึ่งทาง อบต.ควนทอง ก็ได้ส่งแบบแปลนมาแล้ว ซึ่งเป็นการฝังกลบ แต่ในส่วนนี้จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังเสียง ของประชาชนก่อน และในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นหน้าที่ของสภาว่าจะ อนุมัติหรือไม่ จึงขอแจ้งให้สภาทราบแค่นี้ ขอขอบคุณมาก

ประธานสภา

มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น

(ลงชื่อ) ธวัชชัย ไชยเทพ เลขาธิการสภา

(นายธวัชชัย ไชยเทพ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา

(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง

(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ท่องใหญ่

(นายอนุรักษ์ ท่องใหญ่)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภา

(นายราเชนทร์ ขนอม)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง

(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ)
(นางสุภา สมทรง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ชนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

